

เชียงใหม่

ข่าวสาร ข้อมูล สืบเสาะเศรษฐกิจ

ประจำวันที 1 - 15 ตุลาคม 2542

สถานีวิทย ม.พล.

หนังสือ "ข่าว" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ปีภษหลังกันยายน 2542 เรียบง่ายใช้งบประมาณไม่มาก แต่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ ต้องขอชมเชยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้จัดทำ

เราได้รู้วาระนี้ "อาคาร 12 หลัง" ที่เคยเรียกกันว่าอาคารชั่วคราวนั้น บัดนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการแล้วว่า "อาคารส่วนหน้า" ที่จะใช้เป็นที่ทำงาน ที่เรียน ที่ปฏิบัติการ ต่อจากโรงเรียนเทศบาล 6 และระหว่างการก่อสร้างอาคารถาวร มูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจแนวถนน ปรับแก้แนวถนนให้สอดคล้องกับสภาพที่ดิน บรรยากาศของมหาวิทยาลัย เริ่มมีให้เห็นเป็นแนวถนนทะยานขึ้นสู่เนินเขา "คอยแง่ม" เป็นลูกๆ แล้ว หลังจากที่ได้เริ่มการก่อสร้างมาเป็นเวลา 2 เดือน รวมทั้งการขุดเจาะสำรวจดินเพื่อนำข้อมูล ไปกำหนดความยาวของเสาเข็ม คณงานก่อสร้างมากกว่าหนึ่งพันคนเริ่มอพยพเข้าไปพร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่ นับ 10 คัน เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารถาวรหลังอาคารส่วนหน้าสูงขึ้นไปอีก

ยิ่งกว่านั้น "ลุงประทีป" ได้จัดทำเรือนเพาะชำ จัดเตรียมต้นไม้ ทั้ง ไม้อินดิน ไม้ดอกไม้ประดับนับพันๆ ต้น เตรียมไว้ปลูกเมื่ออาคารถาวรถูกกำหนดพื้นที่อย่างชัดเจน

เราได้รับทราบข่าวนี้ด้วยความชื่นใจ และคนเชียงใหม่คงชื่นใจเช่นเดียวกันว่า "มหาวิทยาลัยของเรา" ที่ช่วยกันหักล้างฉงพทางเข้า ปลูกต้นไม้บนเขา บริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อย ในช่วงแรก บัดนี้ได้มีความคืบหน้าไปตามลำดับ และมหาวิทยาลัยไม่ได้ลืมปณิธานที่ตั้งไว้ "อุทยานการศึกษา" ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นทั้งสถานศึกษาที่สวยงามบนขุนเขาและสถานที่ท่องเที่ยวที่ศนศึกษาของคนไทยทั่วประเทศและคนต่างชาติ

มีอีกสิ่งหนึ่งที่เรา "เชียงใหม่" เคยเสนอไว้ ในสมัยที่นายแพทย์เดชา สุขารมณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย คือ "สถานีวิทยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" กระจายเสียงเป็นภาษาไทย-จีน-ลาว-พม่า 4 ชาติ

เราอยากเห็นสถานีวิทยกระจายเสียงแห่งนี้เกิด เพื่อคนในอนุภูมิภาคนี้จะได้รับข่าวสารข้อมูลจากประเทศไทย นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านภาษาซึ่งกันและกัน เรือที่ผ่าน ไปผ่านมาในเส้นทางแม่น้ำโขง เป็นวันๆ จะได้มีสถานีวิทยฟังคลายเหงา แล้วเชียงใหม่โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะได้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนบน หรือประตูสู่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ 5 เรียงอย่างแท้จริง

เท่าที่ทราบ งบประมาณใช้ไม่มาก ไม่เกิน 5 ล้านบาท มันคุ้มกัน ไหมถับถึงที่จะได้มา